



วาระทำวัตรวาคม
เสียดรมแทบบาทพระนวมินทร์
คุณูปการเทเนอดนแผ่นดิน
ทุกถิ่นไทยวิวัฒน์พัฒนา
แหล่งน้ำดินสวนไร่นา
เพิ่มค่าเศรษฐกิจมั่นคง
เพื่อชีพชนไทยร่ำรอง
สืบส่งคำพ้องต่อไป
“วันพ่อนแห่งชาติ” รวมใจ
เทเนอเกล้าชาวไทยนรินทร์

ยอห์ตถ์ประนม
ทั่วโลกอลอิน
พลิกพีนพงพนา
สานเจตจำนง
เท็ดทูนพระองศ์ไว้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพพระนุทธเจ้า คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประพันธ์โดย : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วัลลภา เทพทัสดิน ณ อยุรยา
๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

จดหมายข่าวสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

BSRU COUNCIL NEWSLETTER

ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑๑ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

กิจกรรมนำความรู้



กิจกรรมพิธีน้อมรำลึก
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕



วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และผู้แทนชุมชน โดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Zoom Online



กิจกรรมนำความรู้



งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าบ้านสมเด็จพระยา "สานสายใย รวมใจลูกสุริยะ" ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕



วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดงาน “สานสายใยรวมใจลูกสุริยะ ครั้งที่ ๔” โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกษท์มา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกล่าวต้อนรับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมงานกิจกรรมครั้งนี้กันอย่างอบอุ่น ภายในงานมีการมอบโล่รางวัลประเภทต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้มอบรางวัล ได้แก่ รางวัลคนดีศรีสมเด็จ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่ การงานในสาขาวิชา รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานทางวิชาการ และนวัตกรรม รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านการสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน ภายในงานมีการจับสลากรับของรางวัล การแสดงจากผู้บริหาร แยกกิตติมศักดิ์ และนักศึกษา ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก



รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๓ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
มีมติในประเด็นสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณาน ปัทมะ พลอย

ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (๓๕๐๔)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

อนุมัติ ๑. (ร่าง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

๒. (ร่าง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ.

๓. (ร่าง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

๔. (ร่าง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี
(ฉบับที่ ..) พ.ศ.

๕. (ร่าง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของสำนักกิจการนักศึกษา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ.

๖. (ร่าง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ.

๗. (ร่าง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของสำนักประชาสัมพันธ์
และสารสนเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

๘. (ร่าง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของสำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.





อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์
ดำรงตำแหน่ง**คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์**
ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕
ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

เห็นชอบ ผลการดำเนินการกำกับ ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษาของผู้ที่ได้รับการต่อเวลาราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้

- ๑) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๒) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕
- ๓) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาบรรณศาสตร์ และสื่อสตรัมมิง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕
- ๔) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล เชิงสร้างสรรค์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๕



เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ



อนุมัติ ให้ปริญญาและประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา ที่เรียนครบหลักสูตร ประจำปีภาคเรียนฤดูร้อน/๒๕๖๒ (เพิ่มเติม), ประจำปีภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ และภาคเรียนฤดูร้อน/๒๕๖๔ รวมจำนวน ๔๓๘ คน

เห็นชอบ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับหน่วยงานสนับสนุน และระดับสถาบัน

กิจกรรมนำความรู้



ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ

๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

"ดนตรีในสวน : H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ"



วันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ วงดนตรี BSRU String Chamber Orchestra จากวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมแสดงในกิจกรรม "อว.เทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม" ดนตรีในสวน : H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ณ สวนเบญจกิติ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐ ตันเทิดทิตย เลขาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมรับชมการแสดงดนตรีและมอบช่อดอกไม้ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย ผศ.ดร.เผด็จ กำคำ รองอธิการบดี และอาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมชมการแสดง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งยังเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ทรงเป็น "คีตกวี" และนักดนตรีที่ชาวโลกยกย่องถึงพระปรีชาสามารถ และได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "อัครศิลปิน"

- ควบคุมวง/อำนวยการฝึกซ้อม โดยรายนาม ดังนี้
๑. รศ.ดร.สุพัทธรา วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยาลัยการดนตรี
 ๒. ผศ.ดร.สุขนิษฐ์ สะสมสิน รองคณบดีและหัวหน้าภาควิชาดนตรีตะวันตก
 ๓. ผศ.ดร.สรวิวัฒน์ วาทะวัฒน์ ผู้ฝึกสอน
 ๔. รศ.ดร.เอกชัย พุทธิรัฐ ผู้ฝึกสอน
 ๕. อาจารย์พูนสุข กุหลาบวงษ์ ผู้ฝึกสอน
 ๖. อาจารย์สมรรถยา วาทะวัฒน์ ผู้ฝึกสอน
 ๗. อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ จิตดวงเปรม ผู้อำนวยการเพลง



กิจกรรมนำความรู้



ดนตรี อว. เกิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

"ดนตรีในสวน : H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ"

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในนาม อว. ส่วนหน้าจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร จัดการแสดงดนตรี "H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ"

วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในนาม อว. ส่วนหน้าจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร จัดการแสดงดนตรี "H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณริมเขื่อน หน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้รับเกียรติจาก **คุณณรงค์ รักษ์ร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร** พร้อมด้วย **อาจารย์ ดร.สุทธิพงษ์ โชติรัตนศักดิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา** เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงดนตรีฯ ภายในงานมีการร่วมร้องเพลงโดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหารจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ การแสดงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "BSRU เพื่อคุณ" และยังมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกับมหาวิทยาลัยฯ นำของมาจัดจำหน่าย ณ บริเวณริมเขื่อน หน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร



รู้จักกับสภา



การประชุมคณะกรรมการ ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ ๗



มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร ๑๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดย ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมี คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจากสถาบันอุดมศึกษา ๔๖ แห่งทั่วประเทศ ร่วมประชุม นายวิโรจน์ พิพัฒน์ไชยศิริ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานสภานักศึกษา นายกองค่านักศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้ทุนการศึกษา และสนับสนุนการสร้างสัมพันธ์ภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน

การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติการกิจของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยบรรลุตามบทบาทและหน้าที่จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยระหว่างมหาวิทยาลัย เครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในระดับประเทศ รวมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับเกียรติจากสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมประชุม ๔๖ แห่ง รวม ๑๒๐ คน

ในงานมีการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ ทิศทางมหาวิทยาลัยภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. การศึกษาและ Soft Power โดย ดร.วรภัทร์ ภูเจริญ อดีตวิศวกรองค์การนาซ่า ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานในสหรัฐหลายปี มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี ๒๕๖๔ โดย นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค่านบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

รู้จักกับสภา



ผู้บริหาร มบส. เข้ารับรางวัลองค์กร ที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ
ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
ครั้งที่ ๘



ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
ครั้งที่ ๘



วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมด้วย รศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒน์โยธิน รองอธิการบดี และ อาจารย์ มรกต ภูทอง ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมงานและรับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดโดยกรมบัญชีกลาง ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้รับ ๒ รางวัล คือ รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย ระดับดี และรางวัลประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง (ด้านการเบิกจ่าย) โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่ผ่านการประเมิน ๔๔ หน่วยงาน และ ๗ จังหวัด ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวมของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ และเป็นความภาคภูมิใจของหน่วยงานที่สามารถใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นการส่งเสริมให้การปฏิบัติงาน ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งไว้ พร้อมกันนี้กรมบัญชีกลางยังคงมุ่งมั่น ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังภาครัฐ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวมของประเทศ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด”



แวดวงการศึกษา



สำนักกิจการนักศึกษา มบส.
เข้าร่วมการประชุมสัมมนาสมาพันธ์
นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๕



วันที่ ๙ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย ผศ.ขวัญชัย ช้างเกิด รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา และผู้นำ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้แก่ นายณัฐวุฒิ สุขแสงดาว นายกองคการนักศึกษา นายนิติภูมิ แก้วใหม่ ประธานสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๕ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา พร้อมแสดงความยินดีต่อนิสิต นักศึกษา ที่ได้โอกาสมาร่วม การสัมมนา ซึ่งแสดงถึงพลังของสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา เปี่ยมล้นด้วยศักยภาพ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง ๓๘ แห่ง ที่ร่วมเสริมสร้างผลงานทางการศึกษาอย่างเป็นปึกแผ่น ซึ่งผลผลิตที่เกิดขึ้น ล้วนเป็นผลดีกับท้องถิ่น เกิดประโยชน์กับ ประชาชน พร้อมขอเป็นกำลังใจให้นิสิต นักศึกษา ได้ใช้โอกาส เพิ่มพูนองค์ความรู้ให้เต็มที่ ที่จะให้มีประโยชน์ที่สุดสมกับการ ทำหน้าที่ของสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา ที่เฝ้ารอพร้อมไปด้วยความ สมัยครสมานสามัคคีของเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน



สำหรับการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา ใช้เวลา รวม ๓ วัน ที่ได้ร่วมเสริมสร้างประสบการณ์ ความเป็น ครอบครัวยุติธรรม สังคม เรียนรู้ (Up skill) การพัฒนาเพื่อยกระดับ ทักษะที่มีอยู่แล้วให้ดีกว่าเดิม รวมทั้งการทำงานแนวทางการ ปฏิบัติที่ดีด้วยการ การพัฒนา (Soft Skill) เพิ่มพูนทักษะทางสังคม เพื่อใช้ในการปฏิสัมพันธ์กับผู้คน นอกจากนั้น นิสิต นักศึกษา ยังได้แบ่งกลุ่มกันศึกษาดูงาน โดยนักศึกษาจากกลุ่มภาคใต้, ภาคตะวันตก ศึกษาดูงานโครงการซึ่งห้วมนั่นอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ และนักศึกษากลุ่มภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ศึกษาดูงานโครงการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร



ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการนักศึกษา

‘วิจิตร’ จีปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ กมอ.แจงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

‘วิจิตร’ จีปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ส่วนประธาน กมอ.แจงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร-คลังหน่วยกิต ขณะที่มีบส. ตั้งคณะกรรมการต้นคลังหน่วยกิตเป็นรูปธรรม

จากการประชุมเรื่อง “บทบาทของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ” และ “การชี้แจงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ๒๕๖๕ และคลังหน่วยกิต” จัดโดยที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศ.ดร. วิจิตร ศรีสอาน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (มสธ.) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยในสังคมไทยถือว่าเป็นองค์กรทางวิชาการระดับสูงของสังคม ทำหน้าที่สร้างคน สร้างความรู้ และสร้างนวัตกรรม เพื่อสู่ความเป็นเลิศ อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมความรู้ของสังคมและเป็นชุมชนทางวิชาการ ที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม ซึ่งการจะพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุความเป็นเลิศได้เร็วต้องกระจายอำนาจไปที่สภามหาวิทยาลัย เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มความคล่องตัว ดังนั้นสภามหาวิทยาลัย จึงเป็นองค์กรที่มีความสำคัญมากในการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

ศ.ดร.วิจิตร กล่าวต่อว่า เมื่อสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุด ที่ควบคุมดูแลการบริหารจัดการให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบาย และพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงจำเป็นต้องมีการปฏิรูปสภาฯ ให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีประสิทธิภาพและมีความสัมพันธ์ในการทำงานกับอธิการบดีและผู้บริหารระดับสูงดียิ่งขึ้น ส่วนกรรมการสภาฯ ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจและเข้าถึงอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัย มีจรรยาบรรณ และสามารถอุทิศตนให้กับงานในหน้าที่ มีการประชุมสม่ำเสมอ ให้ความสำคัญกับเรื่องเชิงนโยบายนวัตกรรม ความเป็นเลิศทางวิชาการ และการบริหารจัดการที่ดี

ศ.ดร.กิตติชัย วัฒนานิกр ประธานคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) กล่าวชี้แจงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ๒๕๖๕ และคลังหน่วยกิต ว่า พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ๒๕๖๒ ระบุให้มีการกำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาและการติดตามตรวจสอบสถาบันอุดมศึกษาใหม่ ทำให้ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาเดิมต้องถูกยกเลิกหมด และต้องมาเริ่มใหม่ อีกทั้งพ.ร.บ. การอุดมศึกษา ยังกำหนดให้ กมอ.ออกประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ซึ่งประกาศบางเรื่องก็จะคล้าย ๆ เดิม แต่ก็มีหลายเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมมาก ๆ หรือเป็นเรื่องใหม่ เช่น ประกาศ กมอ. เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๕, เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๒๕๖๕, เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ๒๕๖๕, หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ๒๕๖๕, แนวทางการดำเนินงานคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษา ๒๕๖๕, รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ๒๕๖๕ และหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการ



ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอาน
นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

แต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบ และการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ เป็นต้น

ศ.ดร.กิตติชัย กล่าวต่อว่า การออกกฎหมายด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยเฉพาะเรื่องคลังหน่วยกิต มีหลักคิดที่เราอยากเห็นเรื่องการศึกษาตลอดชีวิต เป็นจริงเป็นจัง เนื่องจากมีความสำคัญมากในโลกปัจจุบัน เพราะความรู้ ทักษะ เทคโนโลยี รวมถึงวิถีชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การศึกษาตลอดชีวิตไม่ว่าจะมาจากการศึกษาในระบบ นอกระบบ หรือตามอัธยาศัย เป็นสิ่งมีคุณค่าของแต่ละบุคคล จึงควรมีธนาคารหรือคลังหน่วยกิต เพื่อรับฝากผลลัพธ์การเรียนรู้เหล่านั้น ซึ่งผู้ฝากสามารถนำออกมาใช้ประโยชน์เมื่อต้องการ แต่เนื่องจากผลลัพธ์การเรียนรู้อาจได้มาจากหลายแหล่ง ต่างเวลา และมีหลายรูปแบบ จึงจำเป็นต้องมีระบบเทียบโอนมาเป็นหน่วยกิตที่มีมาตรฐานเดียวกัน ก่อนการนำไปฝากในคลังฯ และก่อนการนำไปใช้จริง

ด้าน ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) ในฐานะประธาน ทปอ.มรภ. กล่าวว่า มบส.ให้ความสำคัญการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพราะเป็นเรื่องสำคัญ ขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการ และผลักดันเรื่องคลังหน่วยกิตอย่างจริงจัง รวมทั้งเดินทางไปเรื่องการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) อย่างเต็มที่ เพื่อให้จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหม่ทันต่อบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วย

BSRU 2022 OPEN HOUSE



พิธีเปิด

กิจกรรม BSRU OPEN HOUSE

"เชิดอินความสำเร็จ บ้านสมเด็จพระยา"



วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกการรับสมัครนักศึกษา ปี ๒๕๖๖ กิจกรรม BSRU OPEN HOUSE “เชิดอินความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมี อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบรรยายพิเศษ แนวทางการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา “เส้นทางสู่ความสำเร็จในอนาคต” ให้แก่ครู นักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งภายในงานยังมีพิธีมอบทุนการศึกษา จำนวน ๔๐ โรงเรียน ณ ห้องประชุม อาคาร ๑ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

